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เปิดประชุมสภา เวลา 09.30 น. 

 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง  นายสมปอง  โชติชัย  จุดธูปเทียนบูชารัตนตรัยแล้ว
เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายสมปอง  โชติชัย   - สวัสดีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง คณะผู้บริหาร  
ประธานสภา   หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหาร 

ส่วนตำบลนาทอง ทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญท่ี 1/2567  
ที่ประชุม  - รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายสมปอง  โชติชัย  -มอบหมายให้เลขานุการสภาฯ อ่านบันทึกรายงานการประชุมสภา 
ประธานสภาฯ   องค์การบริหารส่วนตำบลนาทองครั้งท่ีแล้ว 
นายประพัฒน์  โชติจ้ำ   -อ่านบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง 
เลขานุการสภาฯ สมัยสามัญท่ี 4/2566  เมื่อวันที่  11  พฤศจิกายน  2566  
นายสมปอง  โชติชัย เมื่อสมาชิกสภาทุกท่านได้ตรวจทานบันทึกรายงานการประชุมและได้ฟัง 
ประธานสภา การอ่านบันทึกรายงานการประชุมแล้วมีประเด็นที่จะแก้ไขหรือไม่อย่างไร 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง สมัย

สามัญที่ 4/2566 วันที่ 11 พฤศจิกายน  2566 โดยมีมติรับรอง ดังนี้ 
-  รับรอง    10   เสียง 
- ไม่รับรอง     0   เสียง 
- งดออกเสียง    1   เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องกระทู้ถาม 
นายสมปอง  โชติชัย  -ตามท่ีสมาชิกได้ยื่นกระทู้ถามนายก อบต.นาทอง จำนวน 1  กระทู้จาก 
ประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.นาทอง จำนวน  2 ท่าน ในกระทู้แรกขอเชิญนายสัมพันธ์  

ศิรินทร์  ส.อบต. หมู่ที่ 2 ครับ 
นายสัมพันธ์  ศิรินทร์  -เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ท่านนายกคณะผู้บริหารและ 
ส.อบต. หมู่ที่ 3 สมาชิกสภา อบต.นาทองทุกท่าน กระผมนายสัมพันธ์  ศิรินทร์ สมาชิกสภา 

อบต.นาทองบ้านทัพม้า หมู่ที่ 2  มีกระทู้ถามจะถามทางคณะผู้บริหารอยู่ 
3 เร ื ่อง เร ื ่องแรกเรื ่องงานโครงการเพราะว่าสะท้อนปัญหามานาน
พอสมควรตั้งแต่ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 3 พ.ศ. 2566 ผมจำเป็นต้องถาม
เพราะหน้าที่ทำงานคือพวกท่านหน้าที่ ติดตามและเร่งรัดคือหน้าที่พวกผม
เพราะเป็นตัวแทนของประชาชน เพราะว่างานยังไม่ได้ลงพื้นที่ในตำบลจาก 
วันนั้นจนถึงวันนี้ไม่ทราบว่างานดำเนินไปแล้วกี่โครงการเหลือกี่โครงการ 
           /เพราะฉะนั้น... 



เพราะฉะนั้นจึงอยากมาถามดูว่าเดือนหนึ่งทำสัญญากี่โครงการทำสัญญาแต่
ละโครงการกี่วันถึงลงงานได้ตอนนี้ก็เป็นการประชุมสมัยสามัญที่ 1 แล้ว 
อยากให้เร่งรัดติดขัดอะไร ผมอยากให้ชี้แจงโดยละเอียด  2 เรื่องตระแกรง
ปิดท่อระบายน้ำบางบ้านก็เอาถังขยะไปคว่ำปิดไว้ บางคนก็เอาไม้ผูกผ้าเป็น
สัญลักษณ์ไว้ อยากให้พิจารณาด้วยนะครับ เรื่องที่ 3 เรื่องมติประชุมผม
อยากให้เคารพมติประชุมจนเสร็จงานนั้น  สะท้อนปัญหาไปถึงงานของดี
เมืองเชียงยืนคือวันนั้น ผมจำได้ว่ามีมติที่ อบต. ให้ใส่เสื้อหม้อห้อม พอมาถึง
วันงานใส่เสื้อสีเหลือง อยากรู้ว่าเปลี่ยนตอนไหน ถ้าจะเปลี่ยนมติผมอยาก
ให้เปลี่ยนในที่ประชุมเพราะว่าจะได้เป็นแนวทางเดียวกันขอบคุณด้วย 

นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภา อบต.นาทอง 
นายก อบต. ทุกท่าน ตามที่นายสัมพันธ์  ศิรินทร์ ได้มีกระทู้ถาม เรื่องที่ 1 เรื่องงาน

โครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566ว่าดำเนินการไปแล้วกี่โครงการและ
เหลือกี่โครงการ เรื่องที่  2 เรื่องตะแกรงปิดท่อระบ่ายน้ำ ดิฉันขอมอบให้ 
นายเด่นนคร  ไชยโกฏิ  ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นผู้ตอบกระทู้คะ ในส่วน
ของข้อที่ 3 เรื่องมติประชุมผมอยากให้เคารพมติประชุมจนเสร็จงานนั้น  
สะท้อนปัญหาไปถึงงานของดีเมืองเชียงยืนคือวันนั้น ผมจำได้ว่ามีมติที่ 
อบต. ให้ใส่เสื้อหม้อห้อม พอมาถึงวันงานใส่เสื้อสีเหลือง นั้น ต้องขอโทษ
ทางสมาชิกสภา อบต. นาทองทุกท่านด้วยนะคะ เนื่องจากว่าในห้องประชุม
เรามมติให้ใส่เสื้อหม้อห้อมเดินขบวนแห่ของดี เมืองเชียงยืน พอออกจาก
ห้องประชุมข้างนอกมีผู้เสนอให้ใส่เสื ้อเหลือทองเหมือนกับนางรำที่ร่วม
ขบวนทางนายกก็เลยเปลี่ยนแปลงในวันนี้คะ โดยไม่ได้แจ้งทาง สมาชิกสภา 
อบต. นาทองของเราก็งขอโทษทางสมาชิกสภา อบต. นาทองด้วยคะ 

นายเด่นนคร  ไชยโกฏิ เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา  
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.นาทองทุกท่านครับ ตามที่ท่านนายกได้มอบหมายให้ตอบกระทู้ถาม

ของท่านสัมพันธ์  ศิรินทร์ ส.อบต. บ้านทัพม้า หมู่ที่ 2 กล่าวคืองบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ตอนนี้ได้ดำเนินการไปแล้ว  คงเหลืออยู่ 4 หมู่บ้านที่กำลัง
ดำเนินการ คือ  หมู่ที ่ 1 โครงการขุดวางท่อระบายน้ำกับถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 2  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 4  ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู่ที่ 9 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อยู่ระหว่างยื่นเอกสารเสนอเซ็น 
ส่วนกระทู้ถามเรื่องตะแกรงปิดฝาท่อระบายน้ำ  ตามที่ประชุมได้ให้กองช่าง
ออกสำรวจพื้นที่ในตำบลเกี่ยวกับตะแกรงบ่อพัก นั้น ตอนนี้เรายังไม่ มี
งบประมาณดำเนินการครับ 

 
       /นายบำเพ็ญ... 



 
นายบำเพ็ญ  ปัญญา เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภา อบต.นาทอง 
รองปลัด อบต.นาทอง ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมขอเพิ่มเติมเรื่องฝาตะแกรงปิดท่อระบายน้ำ

ครับ  การใช้จ่ายเงินงบฉุกเฉินประเภทเงินสำรองจ่าย ใช้ได้ในกรณีสาธารณ
ภัยเกิดโรคระบาด ซึ่งกรณีฝาตะแกรงท่อระบายน้ำ เป็นสิ่งที่เราคาดหมาย
ได้อยู่แล้วมันชำรุดต้องซ่อม เพราะฉะนั้นงบประมาณที่ซ่อมแซมได้คือ งบ
ซ่อมแซมครุภ ัณฑ์ ฝาตะแกรงเหล็กก็คือสามารถโอนงบประมาณไป
ซ่อมแซมได้ ครับ 

นายสมปอง  โชติชัย  ขอเชิญ นายอุทัย จานชิน ส.อบต. หมู่ที่ 1 ผู้ยื่นกระทู้คนที่ 2 
ประธานสภาฯ ขอเชิญครับ 
นายอุทัย  จานชิน เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.นาทองผู้ 
รองประธานฯ ท่านครับ กระผม นายอุทัย  จานชิน ขอใช้สิทธิสมาชิกสภา อบต. นาทอง 

บ้านแบก หมู่ที่ 1  มีกระทู้ถามท่านนายก 3 เรื่องคือ 
1. เรื่องโครงการข้อบัญญัติปี 2566 เหลือกี่โครงการดำเนินการไปแล้วกี่

โครงการ 
2. เรื่องซ่อมรถบรรทุกขยะและรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ใช้งบประมาณ

ไปเท่าไหร่ 
3. เรื่องซ่อมไฟฟ้าสว่างส่งหนังสือมาเป็นเดือนแล้วเป็นเหตุใดจึงยังไม่ไป

ดำเนินการครับ 
นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภา อบต.นาทอง 
นายก อบต. ทุกท่านคะ ตามที่ นายอุทัย  จานชิน ได้ถามกระทู้มาข้อที ่ 1 คำถาม

เดียวกันกับ นายสัมพันธ์  ศิรินทร์ เกี่ยวกับโครงการปี พ.ศ. 2566 เหลือกี่
โครงการ ก็อย่างที่ นายเด่นนคร  ไชยโกฏิ ผู้อำนวยการช่างได้ตอบไปแล้ว
ในกระทู้ถามท่าน อบต. สัมพันธ์   ศิรินทร์ คงเหลืออยู่ 4 หมู่บ้านที่กำลัง
ดำเนินการ คือ  หมู่ที ่ 1 โครงการขุดวางท่อระบายน้ำกับถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 2  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 4  ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู่ที่ 9 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซึ่งอยู่ระหว่างยื่นเอกสารเสนอ
เซ็นกับทางคณะผู้บริหารเพื่อดำเนินการ เรื ่องซ่อมรถบรรทุกขยะและ
รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ใช้งบประมาณไปเท่าไหร่ ดิฉันขอมอบให้ นาย
บำเพ็ญ  ปัญญา  รองปลัด อบต. นาทอง เป็นผู้ตอบกระทู้ และข้อที่ 3 
เรื ่องซ่อมไฟฟ้าสว่างส่งหนังสือมาเป็นเดือนแล้วเป็นเหตุใดจึงยังไม่ไป
ดำเนินการครับ  ดิฉันขอมอบให้ นายเด่นนคร  ไชยโกฎิ เป็นผู้ตอบกระทู้คะ 

 
                  /นายบำเพ็ญ.... 



 
นายบำเพ็ญ  ปัญญา  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภา อบต.นาทองผู้ 
รองปลัด อบต. ทรงเกียรติทุกท่านครับ สำหรับรถบรรทุกขยะใช้งบประมาณซ่อมแซมไป

ทั้งหมด 78,100.- บาท  รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ซ่อมไป 1,200.- 
บาท ในส่วนเรื่องของเจ้าหน้าที่ ทางท่านนายกได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ทำงาน
ด้วยความระมัดระวังแล้วครับ 

นายเด่นนคร  ไชยโกฏิ เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภา อบต.นาทอง 
ผู้อำนวยการกองช่าง ทุกท่านครับ เรื่องซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้าน ปกติแล้ว ทางธุรการจะส่ง

หนังสือลงในกลุ่มไลน์ ที่ล่าช้าเพระบางครั้งรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ได้ใช้
งานล้างท่อล้างถนน ล้างวัด ฯลฯ ทำให้บางครั ้งการออกซ่อมไฟฟ้าไม่
ทันท่วงที และกระผมก็จะน้อมรับในความผิดพลาดแล้วนำไปแก้ไขใน
โอกาสต่อไปครับ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  
  -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องที่เสนอใหม่ 
 5.1 ญัตติพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
นายสมปอง  โชติชัย   -ขอเชิญ  นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล นายก อบต.นาทองชี้แจงต่อที่    
ประธานสภาฯ   ประชุม ครับ 
นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล -เรื่องญัตติพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ  
นายก อบต.นาทอง 2567 ดิฉันขอมอบนายบำเพ็ญ  ปัญญา รองปลัด อบต.นาทองเป็นผู้ชี้ต่อ

ที่ประชุม 
นายบำเพ็ญ  ปัญญา เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภา อบต. 
รองปลัด อบต. นาทองผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  ในญัตติพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  สำนักปลัด อบต.นาทอง มีรายการโอน 
2 รายการ  รายการแรก คือโอนงบประมาณจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 
5 ตัว  ให้พนักงานสำนักปลัด นั่งปฏิบัติงาน เนื่องจากเก้าอี้สำนักงานเดิม
ชำรุด รายการที่ 2 คือ โอนงบประมาณเพื่อติดตั้งซื ้อเครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกส่วน (ราคารวมพร้อมติดตั ้ง) ขนาด 3,600 บีทียู จำนวน 4 
เครื่อง เพื่อติดตั้งห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เนื่องจาก
ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้  และกองสวัสดิการสังคม มีรายการโอน 1 รายการ 
คือจัดซื ้อเก้าอี ้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว เพื ่อใช้ในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าทีก่องสวัสดิการสังคม และทดแทนพัสดุอันเก่าท่ีชำรุด เนื่องจาก 

                    /ไม่ได้ตั้ง... 



ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ รายละเอียดการโอนดังนี้ 
 โอนลด 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร ประเภทรายจ่าย

เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น งบประมาณตามข้อบัญญัติ 
2,101,020 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 1,680,420 บาท 
จำนวนเงินที่โอนลด 8,250  บาท งบประมาณหลังโอน 1,672,170 
บาท 

 โอนเพิ่ม 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ประเภทรายจ่าย

ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเก้าอี ้สำนักงาน งบประมาณที ่อนุมัติตาม
ข้อบัญญัติ 3,500.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 200.- บาท  
จำนวนเงินที่โอนเพิ่ม 8,250  บาท งบประมาณหลังโอน 8,450 บาท 

 โอนลด  
 แผนงงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร ประเภทรายจ่าย 

เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น งบประมาณที่อนุมัติตาม
ข้อบัญญัติ 2,101,020 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 1,672,170 
บาท จำนวนเง ินท ี ่ โอนลด 182,000 บาท งบประมาณหล ังโอน 
1,490,170 บาท 

 โอนไปตั้งรายการใหม่ 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ประภทรายจ่าย

ครุภัณฑ์สำนักงาน  เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) 
งบประมาณท่ีอนุมัติตามข้อบัญญัติ -  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน -  บาท 
จำนวนเงินที่โอนเพ่ิม 182,000.- บาท งบประมาณหลังโอน 182,000.- 
บาท 

 โอนลด 
 แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบ

ดำเนินงาน ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื ่น ๆ  โครงการ ค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม งบประมาณที่อนุมัติตามข้อบัญญัติ 30,000 บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน 16,500  บาท จำนวนเง ินที ่ โอน 3,300 บาท 
งบประมาณหลังโอน  13,200  บาท 

 
 
        /โอนเพิ่ม... 



 โอนเพิ่ม 
 แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบ

ลงทุน ประภทรายจ่าย ครุภัณฑ์สำนักงาน โครงการเก้าอี ้สำนักงาน 
งบประมาณที่อนุมัติตามข้อบัญญัติ - บาท งบประมาณก่อนโอน - บาท  
จำนวนเงินที่โอนเพิ่ม 3,300  บาท งบประมาณหลังโอน 3,300.- บาท 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร
ปกครองส ่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2563 หมวดที ่  4 การโอนและแก ้ ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายสมปอง  โชติชัย ตามท่ีรองปลัด อบต.นาทอง ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อสภา อบต.นาทอง ไป 
ประธานสภาฯ แล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ – ไม่มี 
มติที่ประชุม มีมติอนุมัติให้โอนรายจ่ายครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 8,250.- 

บาท  โอนไปต ั ้ ง จ ่ ายรายการ ใหม ่ ร ายจ ่ ายคร ุภ ัณฑ ์ส ำน ั ก ง าน 
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 182,000.- บาท และรายจ่ายครุภัณฑ์
สำนักงาน (กองสวัสดิการ) จำนวน 3,300.- บาท 

    - อนุมัต ิ  10 เสียง 
-      ไม่อนุมัต ิ   0  เสียง 
-      งดออกเสียง   1 เสียง 

5.2 ญัตติพิจารณาขอความเห็นชอบบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือดำเนินโครงการ
กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนด้วยการนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า 
นายสมปอง  โชติชัย   -ขอเชิญ  นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล นายก อบต.นาทองชี้แจงต่อที่    
ประธานสภาฯ   ประชุม ครับ 
นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล -เรื ่องญัตติพิจารณาขอความเห็นชอบบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความ
นายก อบต.   ร่วมมือดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนด้วยการนำไปใช้เป็น 

เชื ้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า ดิฉันขอมอบนายบำเพ็ญ  ปัญญา รองปลัด 
อบต.นาทองเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม 

นายบำเพ็ญ  ปัญญา  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ และสมาชิกสภา อบต. 
รองปลัด อบต. นาทองทุกท่านครับ เรื ่องพิจารณาขอความเห็นชอบบันทึกความเข้าใจ 

(MOU)กำจัดขยะมูลฝอยชุมชน สืบเนื่องจากว่าจังหวัดมหาสารคาม  โดย
คณะกรรมการจัดการสิ ่งปฏิกูลมูลฝอยจังหวัดมหาสารคาม เมื ่อคราว
ประชุมครั ้งที ่ 1/2565 วันที ่ 25 พฤศจิกายน 2564 ที ่ประชุมได้
พิจารณาตั้งกลุ่มคัสเตอร์ใหม่ โดยให้เทศบาลตำบลโพนทองเป็นเจ้าภาพ 

              /หลักและมี...  



หลัก และมีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงกลุ่มคัสเตอร์ในการจัดการขยะมูล
ฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหม่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการกำจัด
ขยะให้เหมาะสม กับสถานะการณ์ปัจจุบันจาก 5 คัตเตอร์ เป็น 6 คัตเตอร์
ก็คือเพิ ่มคัตเตอร์ของเทศบาลโพนทองเข้ามานะครับ  คัสเตอร์คือการ
รวมกลุ ่มกันในการกำจัดขยะมูลฝอยนะครับ เดิมที อบต.นาทองจะไป
รวมกลุ่มของเทศบาลตำบลเชียงยืน ซึ่งเราได้นำขยะไปทิ้งในเทศบาลตำบล
เชียงยืนตลอด โดยเสียค่าใช้จ่ายในการทิ้งขยะ ตันละ 800.- บาท ตอนนี้มี
มติคณะกรรมการกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยจังหวัดมหาสารคามให้เราไปอยู่ใน
กลุ่มของเทศบาลตำบลโพนทอง โดยให้เทศบาลตำบลนาทองเป็นเจ้าภาพ
ในการจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งเทศบาลโพนทองก็ได้ดำเนินโครงการกำจัด
ขยะมูลฝอย นำไปเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้านะครับ ด้วยเทคโนโลยีที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีกำลังผลิตไฟฟ้าไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ใช้ขยะ
มูลฝอยในการผลิตไฟฟ้าวันละ 500 ตัน โดยมอบสิทธิให้เอกชนลงทุน
ก่อสร้างและบริหารจัดการโครงการเป็นเวลา 20 ปี  นับจากวันที่ผลิต
ไฟฟ้าเริ่มเปิดบริการ โดย 
1. ให้สมาชิกตกลงมอบหมายให้เจ้าภาพคือเทศบาลตำบลโพนทอง เป็นผู้

ดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ด้วยการนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิง
ในการผลิตกระแสไฟฟ้า  

2. สมาชิกมีหน้าที่ในการนำขยะมูลฝอย ที่เก็บในพื้นที่ของตนไปกำจัดใน
ที่ตั้งโครงการ ตันละ 400 บาท   รายละเอียดก็นำเรียนมาเพียงเท่านี้
เพ่ือให้สภา อบต. นาทอง พิจารณาให้ความเห็นชอบครับ 

นายสมปอง  โชติชัย  ครับตามที่รองปลัดได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบไปแล้วนั้น มีสมาชิก ท่านใด
ประธานสภาฯ   จะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 
นายประพัฒน์  โชติจ้ำ  เรียนท่านประธานสภา อบต.นาทองท่านรองประธานฯ ท่านสมาชิก อบต. 
เลขานุการสภาฯ   นาทอง  คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านครับ กระผม นาย 

ประพัฒน์  โชติจ้ำ เลขานุการสภา อบต.นาทอง ขอใช้สิทธิ์สมาชิกสภา  
อบต. นาทอง บ้านแบกสามัคคี หมู่ที่ 8 ขอเรียนถามท่านรองปลัดฝากไป
ทางท่านประธานสภาเกี่ยวกับการดำเนินงานของ MOU การทิ้งขยะอยู่ที่
เทศบาลตำบลโพนทองว่าจะดำเนินการได้เมื ่อไหร่และสถานที่ทิ ้งขยะ
ก่อสร้างหรือยังเราจะไปทิ้งขยะได้เมื่อไร่ ขอบคุณครับ 

นายบำเพ็ญ  ปัญญา สถานที่ทิ้งพร้อมแล้ว ถ้าส่ง MOU   ก็น่าจะเปลี่ยนสถานที่ทิ้งได้เลย ทั้งนี้จะ 
รองปลัด ประสาน ไปย ัง เทศบาลตำบลโพนทองอ ีกคร ั ้ งหน ึ ่ ง  น ่าจะท ิ ้ ง ได ้ ใ น

ปีงบประมาณนี้ครับ 
       /นายสมปอง.... 



นายสมปอง  โชติชัย ครับผมว่าจะเป็นข่าวดีสำหรับ อบต. นาทอง  ได้ราคาถูกกว่าเดิมจากตันละ  
ประธานสภาฯ 800 บาท เหลือตันละ 400 บาท ผมก็จะขอมติที่ประชุมเลยนะครับ 
มติที่ประชุม   - เห็นชอบ  10  เสียง 

-      ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 
-      งดออกเสียง 1 เสียง   

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
นายสมปอง  โชติชัย  - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ หรือไม่    
ประธานสภาฯ 
นายทองม้วน สีเนตรหอย การจัดเก็บภาษเีกี่ยวกับป้ายร้านค้า หรือว่าภาษีรายได้ของหมู่บ้าน 
ส.อบต.หมู่ที่ 9   ซึ่งเคยหารือกับเจ้าหน้าที่ที่จัดเก็บภาษีเกี่ยวกับตลาดร้านค้าของตลาด 

ประชารัฐบ้านนาทอง ปีที่ผ่านมารู้สึกว่าไม่เข้าใจการจัดเก็บคำนวณจากตัว 
ไหนว่าจะต้องเสียประมาณนี้ซึ่งปีที่ผ่านมาตลาดประชารัฐบ้านนาทอง หมู่ที่ 
9 รู้สึกว่าค่าภาษีจะสูงขึ้นขอบคุณครับ 

นายบำเพ็ญ  ปัญญา  เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
รองปลัด   ตำบลนาทองผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับส่วนภาษีปีนี้ไม่มีลดหย่อนเก็บเต็ม  

โดยคำนวณจากที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง อยู่ที่ร้อยละ 0.3  ขึ้นอยู่กับประเภทการใช้ประโยชน์ ผมตอบในฐานะ
เป็น เจ้าพนักงานประเมินซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ทำรายงานเข้ามา 

นายสัมพันธ์  ศิรินทร์  เรื่องอยากฝากไปยังช่างควบคุมงานไปดูงานว่างานตัวไหนมีปัญหาไม่ 
ส.อบต. หมู่ที่ 2 สามารถทำตามแบบแปลนได้ อยากให้ประสานทางผู้นำ สมาชิก อบต.

กรรมการหมู่บ้านออกไปพิจารณาหน้างาน ค่อยลงมือทำ เพราะท่าทำไป
แล้วงานไม่ผ่าน มันเสียเวลา เสียค่าซื้ออุปกรณ์ งานตัวไหนมีปัญหาให้
ประสานบอกช่างผู้ทำงานขอบคุณครับ 

นางปราณีย์  ไชยคำ เรียนประธานสภา คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับตะแกรงท่อ 
ส.อบต. หมู่ที่ 7 ระบายน้ำตอนนี้หน้าบ้านนายนิยมศักดิ์ รถตก 2 คันแล้ว มันเป็นความ

เดือดร้อนของประชาชน อยากให้ท่านนายกดำเนินการให้ด้วยครับ 
นายสมปอง  โชติชัย มีสมาชิกท่านใดจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ -ไม่มี 
ประธานสภาฯ  
นายสมปอง  โชติชัย  - สั่งปิดประชุมเวลา 12.30 น. 
ประธานสภาฯ 
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